

## BÁO CÁO

### Kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, ngày 17/4/2023 của Chính Phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Kính gửi: Phòng PA05 - Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 1425/CAT-PA05, ngày 22/3/2024 của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân, UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Hiện nay, việc lộ lọt dữ liệu cá nhân trên môi trường không gian mạng đang là một vấn đề được sự quan tâm của các cấp chính quyền. Việc lộ, lọt thông tin cá nhân của một người có thể từ nhiều nguồn khác nhau, như từ các cuộc tấn công mạng nhằm vào dữ liệu nhân sự của các cơ quan, công ty; sự cầu thả trong công tác quản lý thông tin của các tổ chức; từ các hoạt động mạng xã hội (*điển hình vụ việc 87 triệu dữ liệu cá nhân của người dùng Facebook bị thu thập và sử dụng một cách bất hợp pháp bởi công ty Cambridge Analytica*). Trong đó không loại trừ việc các công ty thu thập trái phép dữ liệu thông tin của khách hàng để bán cho bên thứ ba...

#### II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI

##### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được UBND thành phố quan tâm, chú ý lãnh đạo, chỉ đạo từ sớm; đã ban hành Công văn số 337/UBND ngày 26/01/2022 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác an toàn thông tin cá nhân trên địa bàn thành phố, qua đó nâng cao hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết trong công tác bảo vệ thông tin cá nhân của gia đình và người thân.

Tổ chức triển khai đến các ban, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chỉ đạo Công an thành phố tham mưu Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ.

Thực hiện Kế hoạch số 2220/KH-CAT-PA05, ngày 21/9/2023 của Giám đốc Công an tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 13/2023/NĐ-CP

ngày 17/4/2023 của Chính phủ và bồi dưỡng kỹ năng xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Công an thành phố đã phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách tham gia Hội nghị, qua đó nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an trong chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, Công an thành phố đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng của Chính phủ, Giám đốc Công an tỉnh<sup>1</sup>; xây dựng các Kế hoạch, Công văn chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp thực tiễn địa phương<sup>2</sup>.

## 2. Thực trạng triển khai công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân

Các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố bước đầu đã nhận thức và thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý dữ liệu.

Từ ngày 01/10/2022 đến nay, Công an thành phố đã thực hiện thu nhận 20.134 hồ sơ Cấp căn cước công dân. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp CCCD và truyền tải dữ liệu ra Trung ương đều đảm bảo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, ngoài ra đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh mạng đối với các thiết bị phục vụ công tác thu thập dữ liệu dân cư theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Công an thành phố chưa phát hiện đơn thư tố cáo liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân bất hợp pháp xảy ra trên địa bàn thành phố. Thời gian tới, tiếp tục đảm bảo thực hiện đúng quy định, trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện tại Thông tư số 43/2021/TT-BCA, ngày 22/4/2021 của Bộ Công an *quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện một số trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra vụ án* và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan; tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ cơ quan, ban, ngành, tổ chức, cá nhân về các vụ việc liên quan đến việc mua bán, trao đổi, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

## 3. Đánh giá chung

Hiện trên địa bàn thành phố chưa phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lộ lọt dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Thời gian tới, khi môi trường mạng trở nên phổ biến đối với mọi người sẽ phát sinh nhiều nguy cơ, thách thức lớn đối với công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.

*Bước đầu thực hiện công tác này có một số khó khăn, hạn chế như: (1) Ý thức của người dân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân của bản thân và người thân chưa*

<sup>1</sup> Thông tư số 45/2023/TT-BCA, ngày 29/9/2023 quy định về cung cấp thông tin của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng; Công văn số 2089/CAT-PV01(PA05), ngày 07/11/2022 về việc chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ khi trao đổi thông tin, hoạt động trên không gian mạng.

<sup>2</sup> Công văn số 2202/CATP(AN), ngày 10/11/2022 của Công an thành phố về việc chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ khi trao đổi thông tin, hoạt động trên không gian mạng.

cao, sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân cho người khác khi thực hiện các giao dịch dân sự; (2) Hiện nay trình độ kỹ thuật, công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế, gây khó khăn trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân; thu thập thông tin, điều tra, xác minh, xử lý tội phạm hoạt động xâm phạm dữ liệu cá nhân.

### **III. KIẾN NGHỊ**

Kiến nghị Công an tỉnh mở các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Đầu tư phát triển trang thiết bị và trình độ cán bộ đáp ứng đủ nhu cầu trong tình hình mới.

UBND thành phố báo cáo Phòng PA05 Công an tỉnh để nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, PCT UBND thành phố;
- Công an thành phố;
- VPUB: CVP, CV(NC);
- Lưu: VT, CATP(AN).

**CHỦ TỊCH**

**Trà Thanh Danh**